

เอกสารสรุปข้อมูลสำคัญ: พระราชบัญญัติการ
ลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบริการ
ค.ศ. 2022 สำหรับเจ้าของ/ผู้ประกอบการ



พระราชบัญญัติการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบริการจะมีผลบังคับใช้เป็นสองวาระด้วยกัน:

- วาระที่ 1 - 10 พฤษภาคม 2022
- วาระที่ 2 - 1 ธันวาคม 2023

ข้อมูลความเป็นมา: พระราชบัญญัติการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบริการ ค.ศ. 2022

หลังจากที่คนทำงานบริการได้เรียกร้องและดำเนินการมานานหลายปี Vixen และ Scarlet Alliance ก็มีความยินดีที่มีการผ่านกฎหมายว่าด้วยการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบริการ ค.ศ. 2022 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2022 เจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับใหม่คือการยอมรับว่างานบริการเป็นงานประเภทหนึ่ง มีการควบคุมดูแลงานบริการโดยใช้บรรทัดฐานตามกฎหมายธุรกิจ แทนการขอใบอนุญาตแบบเลือกปฏิบัติและทำให้งานบริการเป็นความผิดทางอาญา คนทำงานบริการมีสิทธิที่จะรู้สึกปลอดภัยในการทำงานและการที่กฎหมายยอมรับว่างานบริการเป็นงานประเภทหนึ่งก็เป็นก้าวแรกของการมีสุขภาพ ความปลอดภัยและสิทธิในสถานที่ทำงานที่ดี

มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงไปและเมื่อใด

พระราชบัญญัติการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบริการ ค.ศ. 2022 ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์สำหรับธุรกิจงานบริการในรัฐวิกตอเรีย จะมีการประกาศใช้กฎหมายเป็นสองวาระด้วยกัน: วาระแรกของการปฏิรูปจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2022 และการปฏิรูปครั้งหลังจะมีผลบังคับใช้ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2023 ซึ่งจะมีการยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมงานบริการ ค.ศ. 1994

การเปลี่ยนแปลงในวาระที่ 1 - ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2022

- คนทำงานบริการที่เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STI) หรือโรคจากไวรัสที่ติดต่อทางเลือด (BBV) จะสามารถปฏิบัติงานได้ โดยไม่ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายอีกต่อไป คนทำงานบริการที่ใช้ชีวิตและทำงาน อยู่กับเชื้อ HIV ก็จะไม่มีความผิดทางอาญาอีกต่อไป
- คนทำงานบริการไม่จำเป็นต้องแสดงใบรับรองการตรวจสุขภาพทางเพศและเข้ารับการตรวจ STI ภาคบังคับ คนทำงานบริการจะได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและความปลอดภัยทางเพศของตนเอง
- คนทำงานบริการและลูกค้าที่ไม่ใช่งานบริการจะไม่มีผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติควบคุมงานบริการ ค.ศ. 1994 อีกต่อไป

การเปลี่ยนแปลงในวาระที่ 2 - ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2023

- จะมีการกำหนดมาตรการควบคุมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจงานบริการ บทบัญญัติเฉพาะของธุรกิจงานบริการที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการสาธารณสุขและสุขภาพ ค.ศ. 2008 จะถูกเพิกถอนออก พระราชบัญญัติควบคุมงานบริการ ค.ศ. 1994 จะถูกยกเลิกโดยสมบูรณ์

ฉันต้องทราบอะไรบ้างหลังจากวันที่ 10 พฤษภาคม 2022

หลังจากวันที่ 10 พฤษภาคม พระราชบัญญัติการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบริการ ค.ศ. 2022 จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสำคัญ ๆ หลายประการ ซึ่งหมายความว่าคนทำงานบริการจะสามารถควบคุมวิธีการทำงาน โฆษณางานบริการและดูแลสุขภาพทางเพศของตนเองได้มากขึ้น

และก็จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อเจ้าของ/ผู้ประกอบการด้วย

ระบบใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

หากคุณเป็นเจ้าของหรือประกอบกิจการสถานบริการหรือร้านนวดในรัฐวิกตอเรียหลังจากวันที่ 10 พฤษภาคม คุณยังคงต้องมีใบอนุญาตจากหน่วยงานออกใบอนุญาตธุรกิจตามพระราชบัญญัติควบคุมงานบริการ ค.ศ. 1994 หลังจากเพิกถอนพระราชบัญญัติควบคุมงานบริการ ค.ศ. 1994 ในเดือนธันวาคม 2023 ออกแล้วเท่านั้น ระบบใบอนุญาตจึงจะสิ้นสุดลง การดำเนินธุรกิจงานบริการโดยไม่มีใบอนุญาตอาจทำให้ต้องระวางโทษร้ายแรง รวมถึงโทษจำคุกสูงสุด 5 ปีและปรับไม่เกิน 1,200 หน่วยโทษหรือทั้งจำทั้งปรับ

การชำระค่าธรรมเนียม

คุณยังต้องชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องจนกว่าจะมีการยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมงานบริการ ค.ศ. 1994 ในเดือนธันวาคม 2023

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2022 ค่าธรรมเนียมบางประเภทจะลดลงจนไม่มีค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมเหล่านี้รวมถึง:

- ค่าธรรมเนียมในการออกใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตรายปี
- ค่าธรรมเนียมสำหรับการต่อใบอนุญาตและการต่อใบอนุญาตครั้งต่อไป
- ค่าธรรมเนียมในการชำระเงินล่าช้า
- ค่าธรรมเนียมในการยื่นขอใบอนุญาตล่าช้า
- ค่าธรรมเนียมสำหรับคำขอทำหน้าที่แทนผู้จัดการ

ค่าธรรมเนียมบางประเภทจะลดลงครึ่งหนึ่งในวันที่ 1 กรกฎาคม 2022 และจะลดลงเหลือแค่หนึ่งในสี่ของค่าธรรมเนียมล่าสุดตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2023 ค่าธรรมเนียมเหล่านี้รวมถึง:

- ค่าธรรมเนียมการยื่นสมัครขอใบอนุญาต
- ค่าธรรมเนียมการแก้ไขใบอนุญาต
- ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำขออนุมัติเป็นผู้จัดการ

การลดค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องจะเป็นไปโดยอัตโนมัติหากค่าธรรมเนียมนั้นถึงกำหนดต้องชำระหลังจากวันที่ 10 พฤษภาคม 2022 หากคุณชำระค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหรือค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตรายปีที่บังคับใช้หลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2022 ไปแล้ว คุณก็อาจจะมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนตามสัดส่วน

การตรวจสอบธุรกิจ

ผู้ตรวจสอบของหน่วยงานกิจการผู้บริโภครัฐวิกตอเรีย เจ้าหน้าที่ตำรวจและบุคคลอื่นที่ได้รับมอบอำนาจจะยังคงมีอำนาจในการเข้าตรวจสอบธุรกิจของคุณตามพระราชบัญญัติควบคุมงานบริการ ค.ศ. 1994

การควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารเพื่อเป็นสถานบริการ

คุณยังคงจำเป็นต้องมีใบอนุญาตการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารที่ยังไม่หมดอายุ ตามข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารล่าสุด เพื่อประกอบกิจการสถานบริการหรือธุรกิจงานบริการอื่น ๆ ในสถานประกอบการ (การรับลูกค้าในสถานที่ของตนเอง) มาตรการควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินและอาคารในปัจจุบันจะยังคงมีผลจนกว่าจะมีการเพิกถอนพระราชบัญญัติควบคุมงานบริการ ค.ศ. 1994 ในเดือนธันวาคม 2023

คำอนุมัติเป็นผู้จัดการสถานบริการ

ผู้จัดการสถานบริการจะต้องได้รับการอนุมัติอย่างถูกต้องจากหน่วยงานออกใบอนุญาตธุรกิจ ข้อกำหนดนี้ จะถูกยกเลิกในวาระที่ 2 ของการปฏิรูป ซึ่งเริ่มต้นในเดือนธันวาคม 2023 จนกว่าจะถึงตอนนั้น ผู้จัดการสถานบริการจะยังคงต้องได้รับการอนุมัติอยู่

การโฆษณา

ระเบียบข้อบังคับและมาตรการควบคุมการโฆษณาในธุรกิจงานบริการตามพระราชบัญญัติควบคุมงานบริการ ค.ศ. 1994 ได้ถูกเพิกถอนออกไปแล้ว ซึ่งหมายความว่าสื่อต่าง ๆ ที่รับลงโฆษณางานบริการไม่จำเป็นต้องกำหนดให้คนทำงานบริการในรัฐวิกตอเรียใส่หมายเลขประจำตัวตามพระราชบัญญัติควบคุมงานบริการ (SWA) ในโฆษณาของตนเอง

ณ ตอนนี้ ธุรกิจงานบริการ (รวมถึงคนทำงานบริการอิสระ) จะสามารถ:

- อธิบายลักษณะบริการที่เสนอหรือไม่เสนอได้ในโฆษณา
- ใช้ถ้อยคำเกี่ยวกับการนัดในโฆษณา หากเป็นคำอธิบายถึงบริการที่เกี่ยวข้อง
- อ้างถึงแนวปฏิบัติที่มีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นในโฆษณา
- ใส่ภาพถ่ายหรือแสดงภาพอื่น ๆ รวมถึงภาพเปลือยในโฆษณา

ธุรกิจยังคงต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทโฆษณา รวมถึงกฎระเบียบทั่วไปที่บังคับใช้กับการโฆษณาทุกรูปแบบ (เช่น ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของออสเตรเลีย)

การโฆษณาตำแหน่งงานว่าง

ไม่ได้มีการห้ามมิให้ธุรกิจงานบริการโฆษณาตำแหน่งงานว่างอีกต่อไป ซึ่งรวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับการบริการทางเพศสัมพันธ์ด้วย อย่างไรก็ตาม การหลอกลวงบุคคลให้มาทำงานบริการยังคงมีความผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติอาชญากรรม ค.ศ. 1958 ซึ่งก็หมายความว่าต้องระบุอย่างชัดเจนว่างานดังกล่าวเป็นงานบริการ

สุขภาพทางเพศ

การตรวจสุขภาพทางเพศและใบตรวจสุขภาพ

มาตรา 10 ตามพระราชบัญญัติการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบริการ ค.ศ. 2022 ได้ยกเลิกมาตรา 20A ของพระราชบัญญัติควบคุมงานบริการ ค.ศ. 1994 ซึ่งก็หมายความว่าตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2022 (วาระที่ 1) เป็นต้นไป การบังคับตรวจสุขภาพไม่มีผลบังคับใช้กับคนทำงานบริการอีก

ต่อไป และคนทำงานบริการก็ไม่ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพทางเพศภาคบังคับหรือยื่นใบรับรองการตรวจสุขภาพทางเพศทุก ๆ 3 เดือน กฎหมายฉบับใหม่ยอมรับความสามารถของคนทำงานบริการในการจัดการด้านสุขภาพทางเพศของตนเอง มากกว่าที่จะให้กฎหมายบังคับหรือให้เจ้าของ/ผู้ประกอบการรับผิดชอบ คนทำงานบริการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยมาโดยตลอด และใส่ใจดูแลการตรวจและการรักษาสุขภาพเป็นประจำ ไม่ใช่เพราะข้อกำหนดตามกฎหมาย แต่เป็นเพราะร่างกายของเราคืองานของเรา

คนทำงานบริการเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศของตนเองอยู่แล้ว การวิจัยพบว่าการตรวจภาคบังคับไม่ได้ผล มีค่าใช้จ่ายสูง และเป็นการตอกย้ำแนวคิดที่ว่าคนทำงานบริการคือพาหะนำโรค คนทำงานบริการมีความรู้และใช้การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยอย่างจริงจังอยู่แล้วจึงทำให้อัตราการติดเชื้อ STI และ BBV ต่ำกว่าหรือเท่ากับประชาชนทั่วไปอย่างเสมอต้นเสมอปลาย

การใช้ถุงยางอนามัยและการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัย

ก่อนหน้านี้คนทำงานบริการที่ให้บริการโดยไม่ใช้ถุงยางหรือวิธีป้องกันประเภทอื่นจะมีความผิดตามกฎหมาย ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2022 (วาระที่ 1) จะไม่ถือว่าเป็นความผิดทางอาญาตามพระราชบัญญัติควบคุมงานบริการ ค.ศ. 1994 อีกต่อไป ซึ่งก็หมายความว่าคนทำงานบริการจะสามารถจัดการกับสุขภาพทางเพศและการมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยได้ด้วยตนเอง แต่ยังคงมีข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติอาชญากรรมและความปลอดภัยที่ต้องจัดให้มีสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยและลดความเสี่ยง การใช้ถุงยางอย่างสม่ำเสมอเป็นกลยุทธ์สำคัญที่คนทำงานบริการใช้เพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ BBV

พระราชบัญญัติการสาธารณสุขและสุขภาพ ค.ศ. 2008 จะยังคงมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2023 (วาระที่ 2) ซึ่งก็หมายความว่าถึงแม้ว่าคนทำงานหรือลูกค้าที่ไม่ใช้ถุงยางจะไม่มีผิดทางอาญา แต่กฎหมายก็ยังคงกำหนดให้เจ้าของ/ผู้ประกอบการจัดหาถุงยางอนามัยและดำเนินการตามสมควรเพื่อรับรองว่าคนทำงานบริการและลูกค้าใช้การป้องกันขณะมีเพศสัมพันธ์

ขณะที่ข้อกำหนดด้านสาธารณสุขสำหรับบริษัทตัวแทนจัดให้บริการนอกสถานที่และสถานบริการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขและสุขภาพ ค.ศ. 2008 ยังคงมีผลบังคับใช้ (จนถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2023) เจ้าหน้าที่ที่ได้รับอนุญาตก็ยังคงสามารถเข้ามาในสถานที่ที่เชื่อมั่นว่าเป็นสถานบริการหรือบริษัทตัวแทนเพื่อตรวจสอบว่ามีการปฏิบัติตามกฎหมายหรือสอบสวนการละเมิดกฎหมาย

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2023 (วาระที่ 2) เป็นต้นไป พระราชบัญญัติการสาธารณสุขและสุขภาพ ค.ศ. 2008 จะถูกยกเลิก และหลังจากวันนี้ เจ้าของ/ผู้ประกอบการยังควรจัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ถุงยางอนามัย และดำเนินการตามสมควรเพื่อรับรองว่ามีการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวตามภาระหน้าที่ด้านอาชญากรรมและความปลอดภัย

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ BBV

มาตรา 9 พระราชบัญญัติการลดทอนความเป็นอาชญากรรมของงานบริการ ค.ศ. 2022 ได้ยกเลิกมาตรา 19 และ 20 ของพระราชบัญญัติควบคุมงานบริการ ค.ศ. 1994 นับตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม (วาระที่ 1) จะไม่ถือเป็นความผิดอีกต่อไปสำหรับคนทำงานบริการจะทำงานโดยที่ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือไวรัสในเลือด ซึ่งก็หมายความว่าคนทำงานบริการที่ใช้ชีวิตและทำงานอยู่กับเชื้อ HIV จะไม่มีความผิดทางอาญาอีกต่อไป และคนทำงานที่ทำงาน แม้ว่าจะเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือ BBV ก็ไม่มีความผิดตามกฎหมายเช่นกัน พวกเขาไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลนี้ให้คุณทราบด้วย โปรดอ่านข้อมูล

เพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ BBV รวมถึงความรับผิดชอบของคุณได้ที่สรุปข้อมูลสำคัญ [{ลิงก์คำถามที่พบบ่อยของ DH}](#)

การป้องกันการเลือกปฏิบัติ

ได้มีการคุ้มครองลักษณะของ ‘อาชีพ การค้าหรืองาน’ ขึ้นใหม่ซึ่งได้ถูกบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติโอกาสการจ้างงานที่เท่าเทียมกัน ค.ศ. 2010 นั่นคือบุคคลหรือองค์กรจะไม่สามารถเลือกปฏิบัติบุคคลอื่นเนื่องจากงานที่พวกเขาทำ รวมถึงงานบริการด้วย

สิทธิและความรับผิดชอบหลังจากวันที่ 10 พฤษภาคม 2022

สุขภาพทางเพศ - เจ้าของ/ผู้ประกอบการ

ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขและสุขภาพ ค.ศ. 2008 (จนถึงเดือนธันวาคม 2023) กำหนดให้เจ้าของและผู้ประกอบการยังคงต้องจัดหาถุงยางอนามัยและเจลหล่อลื่น ดำเนินการตามสมควรเพื่อรับรองว่ามีการใช้ถุงยางอนามัยตามความเหมาะสมและไม่ขัดขวางหรือกีดกันมิให้คนทำบริการใช้ถุงยางอนามัย - รวมถึงการเรียกเก็บค่าถุงยางอนามัยที่จัดหาให้หรือจำกัดจำนวนถุงยางอนามัย เราส่งเสริมให้เจ้าของ/ผู้ประกอบการแบ่งปันแหล่งข้อมูลที่เหมาะสมให้แก่คนทำงานบริการ เช่น The Red Book เพื่อรับรองว่าสภาพแวดล้อมในการทำงานนั้นปลอดภัยและคนทำงานบริการได้รับการสนับสนุนให้จัดการกับสุขภาพทางเพศของตนเองด้วยข้อมูลล่าสุด [The Red book มีข้อมูล](#) เกี่ยวกับการตรวจ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคจากไวรัสที่ติดต่อทางเลือดรวมถึงอุปกรณ์การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยกว่า

แหล่งข้อมูล

[การลิงก์ไปยังเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญ [DJCS DH](#) และ [VEOHRC](#)]

[[การลิงก์ไปยังเอกสารสรุปข้อมูลสำคัญ Vixen อื่นๆ](#)]

การใส่ไลต์/[เชื่อมโยงไปยังบริการ/ผู้ติดต่อของ](#) Vixen